

Số: /KH-TH&THCS

Tân Thành, ngày tháng 9 năm 2024

## **KẾ HOẠCH**

### **Phòng chống dịch bệnh trong trường học năm học 2024 - 2025**

Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;

Thực hiện Công văn số 2681/SGDĐT-VP ngày 05/9/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học;

Thực hiện Công văn số 807/GD&ĐT ngày 06/9/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Dương Kinh V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh;

Trường TH và THCS Tân Thành xây dựng Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh trong trường học năm học 2024 - 2025, như sau:

#### **I. MỤC TIÊU.**

- Tăng cường phối hợp với Trung tâm Y tế quận Dương Kinh, Trạm Y tế phường Tân Thành triển khai công tác phòng chống dịch, ATTP, không để dịch bệnh bùng phát.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh, nhân viên của nhà trường về quyền lợi và nghĩa vụ trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm; tạo thói quen không tiêu dùng thực phẩm không rõ nguồn gốc, sử dụng bao bì thực phẩm an toàn, không sử dụng hóa chất độc hại...Thực hiện đúng các quy định về ATTP trong trường học và trong việc phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh trong triển khai, thực hiện. Không chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

- Tăng cường các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh. Thực hiện nghiêm túc việc tăng cường triển khai các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường để trường luôn Xanh – Sạch – Đẹp.

#### **II. CHỈ TIÊU**

-100% Các lớp học, các phòng ban duy trì tổng vệ sinh toàn trường hàng tuần, khơi thông cống rãnh không để nước ứ đọng; vệ sinh lớp học, thu gom rác hàng ngày.

-100% trường hợp học sinh, cán bộ, giáo viên mắc bệnh truyền nhiễm được phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để xảy ra dịch bệnh lớn trong nhà trường.

-Tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh. Đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị y tế đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch.

### **III. NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ.**

#### **1.Nội dung thực hiện.**

-Phối hợp giữa nhà trường và trung tâm Y tế quận Dương Kinh, trạm y tế phường Tân Thành, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, công nhân viên nhà trường phát hiện sớm trường hợp ốm, nghi ngờ mắc bệnh dịch, hướng dẫn cách ly, khám và điều trị kịp thời không để dịch lan rộng trong nhà trường.

-Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, về công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh hàng ngày, hàng tuần.

-Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo An toàn thực phẩm của ăn bán trú, cơ sở cung cấp nước uống.

-Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng, tổ chức các hoạt động tìm hiểu kiến thức phòng chống dịch, an toàn thực phẩm cho học sinh.

-Duy trì công tác vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh hàng ngày, hàng tuần.

#### **2.Các biện pháp cụ thể.**

Triển khai thường xuyên các biện pháp đảm bảo An toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế quận Dương Kinh, trạm Y tế phường Tân Thành, triển khai công tác phòng chống dịch và đảm bảo An toàn thực phẩm cụ thể:

-Thực hiện nghiêm túc việc triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phòng chống dịch và vệ sinh môi trường.

-Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của ngành y tế. Chú trọng triển khai các biện pháp phòng bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường:

+ Nhân viên lao công thực hiện xịt bình muối vào các phòng vệ sinh và các khu vực ẩm thấp ở tầng 1 vào chiều thứ 6 hoặc sáng thứ 7 hàng tuần.

+ Khởi thông cống rãnh, không để hiện tượng nước đọng trong khuôn viên trường.

+ Diệt bọ gây triển khai kiểm tra toàn bộ xô chứa nước thừa ở các lớp đảm bảo được đổ nước thừa và úp bình sau giờ tan học. Kiểm tra các đĩa kê cây cảnh đảm bảo không có nước ứ đọng. Rà soát những vị trí có nguy cơ gây ứ đọng nước sau trời mưa để yêu cầu nhân viên lao công quét và xử lý ngay.

+ Nghiêm túc thực hiện giữ gìn vệ sinh lớp học, vệ sinh khuôn viên trường. Các lớp triển khai tổng vệ sinh lớp học vào tiết cuối ngày thứ 6 hàng tuần. Nhân viên lao công của nhà trường hiện tổng vệ sinh khuôn viên trường và cọ rửa thùng rác vào thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần.

+ Hợp đồng với bảo vệ nhà trường chỉnh trang lại cây cảnh trong khuôn viên trường để đảm bảo thông thoáng, xử lý những ang trồng cây lộc vừng rút hết nước chuyển sang trồng đất để đảm bảo trong nhà trường không có ao tù, nước đọng.

+ Nhân viên y tế kết hợp với GVCN hướng dẫn cho học sinh việc thực hiện thường xuyên rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Trang bị đầy đủ nước rửa tay ở khu vực rửa tay các tầng và các khu vệ sinh của giáo viên và học sinh.

+ Chú trọng công tác giữ gìn vệ sinh khu WC của giáo viên, học sinh, đảm bảo cung cấp nước sạch đầy đủ. Phân công các nhân viên lao công vệ sinh vào các giờ cao điểm để đảm bảo khu vệ sinh luôn sạch sẽ. Phân công các lớp tự quản theo vị trí tầng vào các giờ ra chơi, ăn trưa, rửa tay... (học sinh được phân công trực nhắc nhở các bạn có ý thức giữ vệ sinh công cộng).

-Duy trì việc theo dõi, giám sát sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Phát hiện sớm trường hợp học sinh ốm, nghi ngờ mắc bệnh dịch (chú trọng các dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, thủy đậu, tiêu chảy cấp, cúm...), hướng dẫn cách ly, khám và điều trị kịp thời. Khi có bệnh dịch xảy ra cần thông báo ngay cho trung tâm Y tế quận Dương Kinh, trạm y tế phường Tân Thành, để kịp thời giám sát, xử lý ổ dịch theo quy định. Thực hiện phun hóa chất xử lý môi trường, diệt muỗi, diệt côn trùng...

-Đảm bảo điều kiện An toàn thực phẩm của bếp ăn bán trú; hợp đồng với Công ty TNHH Thái Bình Dương là đơn vị có đủ các hồ sơ pháp lý đạt điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm để cung cấp thực phẩm, suất ăn cho học sinh. Hợp đồng với công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Hồng Phát cung cấp nước uống tinh khiết theo quy định. Định kỳ lấy mẫu xét nghiệm nước ăn, uống, sinh hoạt, thường xuyên tự kiểm tra công tác phòng chống dịch, An toàn thực phẩm trong nhà trường, kịp thời khắc phục những tồn tại.

-Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm y tế quận Dương Kinh, UBND phường Tân Thành, trạm Y tế phường Tân Thành trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi có dịch bệnh, vệ sinh môi trường. Nhà trường thường xuyên nhắc nhở học sinh trên hệ thống loa phát thanh và hệ thống tin nhắn điện tử yêu cầu học sinh tuyệt đối không mua các đồ ăn không rõ nguồn gốc, đồ chơi bạo lực bán ngoài hàng rong xung quanh nhà trường. Đưa các khuyến cáo của ngành Y tế về các công tác phòng chống dịch như: Sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi.... lên bảng tin các tầng để giáo viên và học sinh tiện theo dõi.

-Tạo điều kiện để giáo viên, cán bộ y tế nhà trường tham dự các lớp tập huấn chuyên môn về các biện pháp phòng chống dịch, an toàn thực phẩm.

-Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân. Triển khai chiến dịch truyền thông “Hành trình 10 triệu bàn tay sạch”, hướng dẫn học sinh rửa tay đúng cách và giáo dục học sinh luôn có ý thức giữ gìn bàn tay sạch phòng chống bệnh truyền nhiễm đặc biệt là giúp các em phòng tránh các bệnh truyền nhiễm đặc biệt là giúp các em phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa.

Giáo dục học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền tích cực giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng về phòng chống dịch bệnh, An toàn thực phẩm.

-Tuyên truyền về vai trò trách nhiệm của gia đình trong công tác phòng chống dịch cho con em mình.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.**

**1. Ban giám hiệu nhà trường.** Tổ chức chỉ đạo triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch. Tổng hợp và báo cáo cho phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND và các cơ quan chức năng khi có yêu cầu. Phát ngôn tình hình phòng, chống dịch bệnh của nhà trường.

**2. Ban đại diện cha mẹ học sinh.** Phối hợp với nhà trường trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường.

**3. Công đoàn trường.** Phối hợp với nhà trường trong công tác tuyên truyền, chăm lo cho công đoàn viên trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

**4. Giáo viên Tổng phụ trách Đội.** Tuyên truyền cho đoàn viên kế hoạch phòng chống dịch bệnh của nhà trường. Nắm bắt tình hình tư tưởng, sức khỏe của đoàn viên và kịp thời báo với Trưởng Ban chỉ đạo để thực hiện tốt kế hoạch.

**5. Nhân viên y tế.** Tham mưu với Hiệu trưởng để trang bị đầy đủ thuốc, khẩu trang, nước sát khuẩn,... trong công tác chuẩn bị và thực hiện kế hoạch. Phối hợp với Trung tâm y tế quận Dương Kinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhập sổ theo dõi, báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo tình hình sức khỏe của học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên. Phối hợp với Trạm y tế phường Tân Thành để xử lý những trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh bị sốt, nghi dịch bệnh hoặc dịch bệnh.

**6. Giáo viên chủ nhiệm.** Thường xuyên liên lạc với phụ huynh và học sinh để nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh và người thân. Hàng ngày theo dõi sĩ số, sức khỏe của học sinh và báo cáo cho Hiệu trưởng cụ thể từng trường hợp. Hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

**7. Giáo viên và nhân viên.** Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong công tác tuyên truyền, nắm bắt thông tin, phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh và báo cáo cho nhà trường.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường năm học 2024 - 2025 của trường TH và THCS Tân Thành, đề nghị các bộ phận thực hiện nghiêm túc./.

*Nơi nhận:*

- Phòng GD&ĐT quận;
- Trạm Y tế phường;
- Lưu: VT.

**HIỆU TRƯỞNG**

**Phan Quang Tuấn**

